
รายงานการประชุมการจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1 
วันอังคาร ที ่20 กันยายน 2565 

การประชุมออนไลน์ Google meet 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
2. อาจารย์กิตตินาท นุ่นทอง 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิทนุช นยิมศิลป์ 
4. รองศาสตราจารย์สมพล ทุ่งหว้า 
5. รองศาสตราจารย์สุปริญญา ชุกะวัฒน์ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพทิพย์ ลือพงษ์ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลพรรณ ตาริชกุล 
8. อาจารย์ปริญญาภรณ์ พจน์อริยะ 
9. อาจารย์พัชราภรณ์ พรหมมินทร์ 
10. อาจารย์พิทยุตน์ โตข า 
11. นางสาวรังสินันท์ ห้วงน  า 
12. นางสาวอังศุมาลิน อินปลอด 
13. นางสาวกานต์มณี ชูฤทธิ์ 
 

    เริ่มประชุมเวลา 13.00 
วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 เรื่องแต่งตั งคณะกรรมการด าเนินการจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจ 
 ประธานในที่ประชุมแจ้งท่ีประชุมเรื่องคณะกรรมการด าเนินการจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจ 
ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
 ไม่มี 
 
วาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 เรื่อง ประเด็นหัวข้อการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์และพัฒนา 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง ประเด็นหัวข้อที่ควรจะมีการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการ
วิจัย งานสร้างสรรค์และพัฒนา โดยปีที่ผ่านมาการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย งาน



สร้างสรรค์และพัฒนา คือ เรื่องการเรียนรู้เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ 
โดยเฉพาะในวารสารต่างประเทศ ฐาน Scopus ในปีการศึกษา 2565 ประธานจึงอยากให้กรรมการร่วมแสดง
ความคิดเห็นในประเด็นการแลกเปลี่ยนจัดการความรู้ โดยได้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิทนุช นิยมศิลป์ ได้เสนอ
ว่า ควรจะขอจัดกิจกรรมจริยธรรมในการวิจัยในมนุษย์ เนื่องจากมีความส าคัญในการวิจัยในปัจจุบัน ในขณะที่ 
ดร. กิตตินาท นุ่นทอง ได้เสนอว่างานวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) แต่ปัจจุบันงานวิจัยโดยส่วนใหญ่ใช้เป็น Mix Methodology research เป็นสว่น
ใหญ่ ดังนั นคณาจารย์จึงควรเพ่ิมพูดความรู้เรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการวิจัยและการตีพิมพ์ต่อไป ในขณะที่รองศาสตราจารย์สมพล ทุ่งหว้าเสนอที่ประชุมว่า จากการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับคณะและระดับภาควิชาที่ผ่านมา ผู้ทรงคุณวุฒิแนะน าให้อาจารย์ใน
คณะท างานวิจัยเพ่ิมมากขึ น ดังนั นเห็นสมควรที่จะผลักดันอาจารย์ให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เพ่ิมมากขึ น 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นว่า การเรียนรู้เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ 
ผลงานวิชาการของอาจารย์ในคณะทั งในระดับชาติและนานาชาติมีความส าคัญ และสมควรมีการอบรม 
เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการด้วยวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ เพ่ือเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีในการเขียนบทวิชาการและบทความวิจัยต่อไป โดยการประชุมครั งต่อไป ประธานเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาประเด็นรายละเอียดโดยมอบหมายให้กรรมการ KM ได้น าเอางานวิจัยของตนเองเก่ียวกับงานวิจัยเชิง
คุณภาพที่ได้รับการเผยแพร่มาก่อนมาแลกเปลียนพูดคุยกัน หรือประสบการณ์จากการอบรมเพ่ือน ามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพ่ือมาสรุปเป็นองค์ความรู้ต่อไป  
วาระท่ี 5 วาระอ่ืน ๆ  
 ไม่มี  

............................................................. 
ปิดประชุม เวลา 13.45 น. 

 
............................................................. 

        (นางสาวรังสินันท์ ห้วงน  า) 
        ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

       


